

Agoda.com เตรียมพร้อมดีลโรงแรมรับการแข่งขัน Red Bull Air Race ในมาเลเซีย



สิงคโปร์ (2 เมษายน พ.ศ. 2557) - Agoda.com บริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์สำรองห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์ชั้นนำของเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Priceline.com (Nasdaq: PCLN) ได้คัดสรรโรงแรมในเมืองปูตราจายาของมาเลเซีย ต้อนรับศึก **Red Bull Air Race** ซึ่งเป็นการแข่งขันยานยนต์ด้วยความเร็วที่สูงที่สุดในโลก



แนวคิดของการแข่งขัน Red Bull Air Race ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ในฐานะเวทีท้าทายความสามารถทางอากาศขั้นสูงเพื่อทดสอบขีดจำกัดความเร็ว การบังคับควบคุมและความแม่นยำในการบิน เพิ่มเติมจากรายการกีฬาเอ็กซ์ตรีมอื่นๆ ที่ผู้ผลิตเครื่องบินกำลังมองหาให้การแข่งขัน อาทิ กีฬาปีนน้ำแข็ง ดิ่งพสุธาแบบ BASE Jumping และกระโดดหน้าผา การแข่งขันครั้งก่อนๆ จัดขึ้นที่กรุงอาบูดาบี นครริโอเดอจาเนโรของบราซิล และนครเพิร์ทของออสเตรเลีย ส่วนการแข่งขันที่มาเลเซียนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม

การจัดการแข่งขันทางอากาศให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัยสำหรับนักบินนับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของผู้จัดงาน ทางเรดบูลล์ต้องระงับการแข่งขันซีรีส์ดังกล่าวชั่วคราวถึงสามปีเพื่อปรับปรุงเครื่องบิน คอร์สการแข่งขันและกฎกติกาใหม่ การกลับมาในปี 2557 นี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ติดตามดูเหล่านักบินบังคับเครื่องบินพุ่งทะยาน ดิ่งตัวและหักเลี้ยว ในสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดบางแห่งของโลกด้วยความเร็วสูงสุดถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยยังคงคุ้มครองสวัสดิภาพของนักบินและลูกเรือ

นักบินจำนวนไม่น้อยต่างรอดอยให้ซีรีส์การแข่งขันนี้กลับมาอีกครั้ง สำหรับปีนี้ นักบินจำนวน 12 คนจะร่วมลงแข่งชิงรางวัลสูงสุด โดยมีอีก 8 คนเข้าชิงชัยในรายการ Challenger Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับรองลงมาสำหรับนักบินรุ่นเล็กที่ยังไม่เคยคว้าสถานะแชมป์โลก นักบินที่ทำเวลาได้รวดเร็วที่สุดและผิดพลาดน้อยที่สุดจะได้รับตำแหน่งแชมป์โลกไปครอง

นอกจากการแข่งขันยานยนต์ทางอากาศแล้ว เมืองปูตราจายายังมีอีกหลายแง่มุมที่ควรค่าแก่การไปเยือน เมืองแห่งนี้พัฒนาขึ้นช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 บนพื้นที่ขนาด 46 ตารางกิโลเมตร ออกแบบโดยเน้นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่

ถนนสายกว้างที่วางแผนมาอย่างดี และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองทั้งกว่า 75,000 คน การแข่งขันครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลสาบปุลตราจายา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาด 1,600 เอเคอร์ที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ล้อมรอบด้วยเส้นทางวิ่งและสุเหร่างดงามโอ่อ่าตลอดจนสะพานล้าสมัยที่ตัดข้ามผืนน้ำ การได้มาชมเครื่องบิน ผาดโผนที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเคลื่อนตัวผ่านอุปสรรคกีดขวางเพียงไม่กี่สิบฟุตเหนือพื้นน้ำเช่นนี้จะกลายเป็น ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ขณะนี้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันแล้ว โดยผู้ชมสามารถเลือกจากโซนที่มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ที่นั่งแบบ Race Club สุดหรู จัดเต็มทั้งระบบเสียงแบบปิด อาหาร พร้อมรับชมการแข่งขันแบบชัดเต็มตาไร้สิ่งกีดขวาง ไปจนถึงอีกหลากหลายโซนรอบทะเลสาบที่ให้มุมมองและฉากหลังแตกต่างกัน

เยี่ยมชมหน้าเพจพิเศษเพื่อเลือกดูดีลโรงแรมที่ Agoda.com ขอเสนอสำหรับอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเอเชียครั้งนี้ที่ <http://www.agoda.com/th-th/redbullairrace2014>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.redbullairrace.com>

หากต้องการติดตามข่าวสารจาก Agoda.com เพื่อดูข้อเสนอสุดพิเศษและโปรโมชั่นจากโรงแรมทั่วโลก โปรดเยี่ยมชมคลิกถูกใจเราบน Facebook หรือที่ *Google+ Instagram หรือ Pinterest.*